

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 296 /UBND-QLĐT

Rạch Giá, ngày 10 tháng 6 năm 2023

V/v tăng cường công tác tuyên truyền; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông năm 2023

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Căn cứ Công văn số 332/UBND-KT ngày 06/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường phối hợp tuyên truyền; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong năm 2023;

Căn cứ Công văn số 466-CV/TU ngày 21/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Rạch Giá về chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, kiểm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chi thị số 08/CT-UBND ngày 05/10/2022, Công văn số 2109/UBND-KT ngày 08/11/2022, Công văn số 332/UBND-KT ngày 06/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường phối hợp tuyên truyền; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong năm 2023; Công văn số 466-CV/TU ngày 21/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Rạch Giá về chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Công văn số 689/UBND-BATGT ngày 28/11/2022 của UBND thành phố về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không tác động, can thiệp đến việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

2. Công an thành phố

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người thực thi pháp luật về giao thông. Thực hiện nghiêm việc xem xét trách nhiệm, xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, của Đảng, của ngành, từng cơ quan, đơn vị đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, quản lý và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân vi phạm pháp luật về giao thông.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự như: vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông,...

3. Phòng Quản lý đô thị thành phố

Phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, xử lý điểm đen, điểm mất an toàn trên đường giao thông, cầu dân sinh; sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ để sửa chữa, bổ sung hệ thống an toàn giao thông tại các điểm giao cắt, điểm thường xung đột giao thông.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; hàng tháng và cuối năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố, Ban An toàn giao thông tỉnh theo quy định.

4. Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các xe đẩy bán hàng rong; mái che, ghé đá, cây kiểng trên hè phố trong nội ô thành phố.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đối với việc chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy nội, các quy định pháp luật khi tham gia giao thông, “không phóng nhanh, vượt ẩu”, “đã uống rượu, bia không lái xe”, “mặc áo phao, mang dụng cụ cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy”,... để mọi người dân nắm, thực hiện.

6. UBND các phường, xã

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tại cấp cơ sở chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông; vận động Nhân dân tham gia phát quang cây xanh, giải tỏa, di dời các chướng ngại vật tại các ngã ba, ngã tư, các đoạn đường cong làm che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện lưu thông.

Thường xuyên rà soát xác định các điểm mất an toàn trên đường giao thông, cầu dân sinh; đề xuất duy tu, sửa chữa, lắp đặt hệ thống cảnh báo trên các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông để nhân dân đi lại thông suốt, an toàn.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiểm chế tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe máy trên các tuyến đường giao thông nông thôn; bố trí các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày nghỉ lễ, tết; đảm bảo an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, đò ngang.

Quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND thành phố (thông qua phòng Quản lý đô thị thành phố) để chỉ đạo, giải quyết. /... mvl

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND TP;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT, thao.



Nguyễn Văn Hôn

